

Số: 229 /KHPH-CAH-PGDĐT

Dầu Tiếng, ngày 15 tháng 9 năm 2023

KẾ HOẠCH PHỐI HỢP

Giữa Công an huyện với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025

Căn cứ Kế hoạch số 19/KHPH-CAT-SGDDT ngày 16/01/2023 của Công an tỉnh Bình Dương với Sở Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2022 – 2025.

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Công an huyện phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025, với nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong trao đổi thông tin, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Phổ biến kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; kỹ năng tham gia giao thông an toàn; xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh phù hợp với cấp học nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; góp phần ngăn chặn, hạn chế và làm giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh.

2. Yêu cầu

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho học sinh được thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm; hình thức phong phú, đa dạng; nội dung tuyên truyền cần dễ hiểu, dễ tiếp thu và tác động trực tiếp đến nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của các em học sinh theo Chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với từng cấp học, từng địa bàn, đảm bảo chặt chẽ, thống nhất.

Công tác tuyên truyền, giáo dục kết hợp chặt chẽ với việc kiểm tra xử lý vi phạm và phối hợp áp dụng các chế tài xử lý trong phân loại, đánh giá viên

chức cuối năm đối với CBGVNV và đánh giá, xếp loại hạnh kiểm đối với học sinh có hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN

1. Đối tượng tuyên truyền

CBGVNV, phụ huynh học sinh và học sinh tại các trường trên địa bàn huyện.

2. Nội dung tuyên truyền

a) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa cho học sinh; xây dựng văn hóa giao thông và hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn cho học sinh các cấp.

b) Chỉ đạo các nhà trường phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc giữ gìn TTATGT; đẩy mạnh các cuộc vận động “Học sinh với văn hóa giao thông” và tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” trên địa bàn huyện.

c) Tăng cường tuyên truyền và hướng dẫn, huấn luyện học sinh các kỹ năng tham gia giao thông an toàn như phòng, chống đuối nước; đi bộ, sang đường; đi phà, thuyền; điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe đạp; ngồi trên ô tô khi đi học, tham quan, dã ngoại an toàn và thoát hiểm khi gặp các tình huống giao thông nguy hiểm mà không có người trợ giúp,... kết hợp với lồng ghép xây dựng ý thức, văn hóa khi tham gia giao thông một cách thiết thực, hiệu quả.

3. Hình thức tuyên truyền

a) Tuyên truyền trên mạng xã hội, internet

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về TTATGT; tập trung tuyên truyền chuyên biệt cho từng nhóm học sinh, phụ huynh học sinh phù hợp với từng cấp học, địa bàn,...; đẩy mạnh truyền thông trên nền tảng mạng xã hội như Zalo, Viber, Facebook, Youtube,...

b) Tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng

Thường xuyên phối hợp với đơn vị truyền thanh trong việc tuyên truyền; phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền trong các chuyên mục và phóng sự về ATGT. Chú trọng khai thác và xây dựng hình ảnh đẹp, gương người tốt, việc tốt, mô hình, cách làm hay để cung cấp và tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chủ động và thường xuyên cung cấp tin, bài tuyên truyền về TTATGT, hình ảnh hoạt động của lực lượng Cảnh sát giao thông, giáo viên, học sinh để đăng tải tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của ngành Công an và ngành Giáo dục.

c) Tuyên truyền bằng panô, áp phích, tờ rơi

Vận dụng các hình thức tuyên truyền trực quan như sử dụng thông điệp bằng panô, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh,... Trưng bày các hình ảnh liên quan đến các vụ tai nạn giao thông, các hình ảnh đẹp của người tham gia giao thông, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT.

d) Tuyên truyền trực tiếp trong cộng đồng

Tổ chức tuyên truyền trực tiếp hoặc lồng ghép qua các buổi sinh hoạt của Chi bộ, Công đoàn, hoạt động Đoàn, Đội, sinh hoạt chuyên đề các quy định của pháp luật về TTATGT. Nội dung tuyên truyền phải đạt hiệu quả, tác động đến ý thức của người nghe, qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật, hình thành thói quen tham gia giao thông có văn hóa.

đ) Tuyên truyền trực tiếp cá biệt

Thông qua các mặt công tác chuyên môn, lực lượng chức năng trực tiếp tuyên truyền vận động người có hành vi vi phạm hoặc người đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Tổ chức cho đội ngũ CBGVNV, học sinh và phụ huynh học sinh các trường ký cam kết chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật về TTATGT, nhất là việc chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm cho người điều khiển, người ngồi trên mô tô, xe gắn máy khi tham gia giao thông.

Tổng hợp, thông báo cho nhà trường danh sách CBGVNV, học sinh vi phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT để có biện pháp quản lý, giáo dục phòng ngừa tình trạng tái vi phạm.

e) Các hình thức khác

Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về TTATGT, xây dựng mô hình “Công trường an toàn giao thông”, các hoạt động ngoại khóa tìm hiểu pháp luật về TTATGT, tuyên truyền qua hệ thống loa, phát thanh của nhà trường.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an huyện

Thường xuyên cung cấp kịp thời về tình hình TTATGT, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan về TTATGT cho Phòng Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo, phối hợp triển khai, thực hiện.

Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục kiến thức về TTATGT; biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác giáo dục TTATGT.

Phối hợp các tổ chức, đơn vị liên quan và Phòng Giáo dục và Đào tạo huy động nguồn lực triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho học sinh. Chủ trì, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát các điều kiện đảm bảo về TTATGT tại các công trường; triển khai, nhân rộng

mô hình “Công trường an toàn giao thông” trên phạm vi toàn huyện. Phấn đấu đến năm 2025, 100% các đơn vị trường học xây dựng và nhân rộng mô hình “Công trường an toàn giao thông” tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Hàng năm, tổ chức họp giao ban liên ngành để trao đổi thông tin, rút kinh nghiệm trong công tác tổ chức thực hiện. Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện phối hợp; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện; xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết triển khai cho các năm kế tiếp. Năm 2025 tiến hành tổng kết kế hoạch phối hợp.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức về TTATGT trong trường học; nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; các đơn vị trường học phối hợp với chính quyền các cấp, lực lượng CAND triển khai hoạt động tuyên truyền về TTATGT, phối hợp triển khai, nhân rộng mô hình “Công trường an toàn giao thông”.

Chỉ đạo các trường học phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên, nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành pháp luật, các quy tắc ATGT khi tham gia giao thông, đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy; không điều khiển xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe. Hiệu trưởng các trường có biện pháp xử lý thích đáng đối với học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT; CBQL, giáo viên nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Tổ chức lễ ra quân phát động các đơn vị trường học, học sinh, phụ huynh học sinh nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về TTATGT và ký giao ước thi đua giữa các nhà trường với Phòng Giáo dục và Đào tạo; ký cam kết chấp hành pháp luật về TTATGT của học sinh, CBGVNV, phụ huynh học sinh đối với nhà trường và thông báo danh sách đã ký cam kết cho lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện.

Tổ chức các diễn đàn, hội thảo chuyên đề tuyên truyền, giáo dục và đánh giá công tác giáo dục TTATGT trong trường học.

Tiếp tục đưa nội dung giáo dục pháp luật về TTATGT là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua hàng năm đối với các đơn vị trường học; phối hợp Công an huyện biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giáo dục TTATGT, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm.

3. Các đơn vị trường học

Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về TTATGT; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện, các đơn vị liên quan tăng cường tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông vào các buổi sinh hoạt định kỳ cho học sinh.

Phối hợp, tổ chức, phát động các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật TTATGT, lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn và các hoạt động văn hóa giao thông cho học sinh. Phát động học sinh ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông như tự giác chấp hành pháp luật về TTTGT; chủ động nhường đường; thân thiện với người đồng hành; không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; sử dụng còi, đèn chiếu sáng phù hợp; sẵn sàng giúp đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi đi đò,...

Trên đây là Kế hoạch phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 – 2025 của Công an huyện và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Dầu Tiếng./.

**PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỞNG PHÒNG**



Tạ Tấn Tuấn

**CÔNG AN HUYỆN
TRƯỞNG CÔNG AN**



Thượng tá Hoàng Tiên Phương

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- Sở GD&ĐT;
- TTHU-TT.HĐND huyện;
- Ban Dân vận HU;
- UBND huyện;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT (CAH, PGD).



مكتب البريد
الرياض



١٤٢٠ هـ